



15 ชะฮะบาน อรุณรุ่งแห่งความหวัง

ศาสนา

❀ อรุณรุ่งของวันที่ 15 ชะฮะบาน ปี ฮ.ศ. 255 ‘ข้อพิสูจน์แห่งอัลลอฮ์’ ‘นายของโลกนี้ และโลกหน้า’ ‘ตัวแทนของอาลิมุฮัมมัด’ และ ‘ผู้ปกครองแห่งกาลสมัย’ ได้อุบัติขึ้น-ขออัลลอฮ์ (ช.บ.) ได้โปรดให้เราได้รับความโปรดปราน ด้วยการได้พบท่านด้วย - ณ เมือง

ซามัรรอฮ์ โลกทั้งโลกจากตะวันออกจรดตะวันตก จากเหนือสุดจรดใต้สุด สว่างไสวด้วยรัศมีแห่งการกำเนิดบรูซผู้ยิ่งใหญ่ที่จะอยู่ตราบนานเท่านานเพื่อสถาปนา ‘โลกแห่งความยุติธรรมอันสมบูรณ์แบบ’ ให้เกิดขึ้นบนหน้าโลกนี้ มันเป็นเวลาพิเศษที่สุด ภายใต้

ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วย ความปีติสุขของท่านอิมามอัชกะรี (อ) แต่ก็แฝงเร้นไปด้วยความระแวงระวัง เพื่อไม่ให้ศัตรูของอิสลามได้รู้ตัว ทุกคน จะต้องปกปิดเรื่องราวเหล่านี้ไว้ ถึงแม้จะไม่อาจซ่อนเร้นรอยยิ้มของพวกเขาไว้ได้

ท่านหญิงสะกิมะฮฺ(ร.ฎ.)กล่าวว่า :
ท่านอิมามสะฮัน อัชกะรี (อ) ส่งจดหมายมาถึงข้าพเจ้า ความว่า :

“ท่านอา โปรดมาละศีลอดที่บ้าน ของฉันคืนนี้ มันเป็นค่าที่ 15 ชะอฺบาน ค่าที่อัลลอฮฺ (ช.บ.) จะทำให้ ‘ข้อพิสูจน์’ ของพระองค์ถือกำเนิดมา เขาจะเป็น ‘ข้อพิสูจน์’ ของพระองค์บนหน้าโลกนี้”

เมื่อท่านหญิงสะกิมะฮฺ(ร.ฎ.)พบกับท่านอิมาม(อ) เธอได้ถามท่าน(อ)ว่า :

“แม่ของเด็กน้อยคนที่ว่านี้ คือใครกันล่ะ ? ”

ท่านอิมาม (อ) ตอบว่า :
“นรัญิช”

ท่านหญิงถามต่อไปว่า

“ชีวิตนี้ขอพลีให้กับท่าน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันไม่เห็นร่องรอยแห่งการตั้งครรรภ์ปรากฏอยู่ในตัวเธอเลย”

ท่านอิมาม (อ) ตอบว่า

“สิ่งที่ฉันบอกกับท่าน เป็นจริงทุกประการ”

ใช่แล้ว การปกปิดที่มาของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้ เป็นความลับสุดยอด แม้กระทั่งคนใกล้ชิดยังไม่อาจทราบได้ เพราะอะไรนะหรือ ก็เพราะว่าบุรุษเช่นนี้จะถูกทำลายไม่ได้ ถ้าถูกทำลาย นั่นหมายความว่า อิสลามต้องพบกับความวิบัติแน่นอนเหลือเกิน อัลลอฮฺ (ช.บ.) ไม่ทรงประสงค์เช่นนั้น แฉกเช่นตอนที่มารดาของนบีมุซา(อ) ปกปิดการกำเนิดของลูกน้อย ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนั้น ให้พ้นจากเงื้อมมือของฟิรอูนจอมโหด เหตุการณ์เมื่อปี ฮ.ศ. 255 ก็ใช่จะแตกต่างกัน

ท่านหญิงสะกิมะฮฺ (ร.ฎ.) กล่าวต่อไปว่า :

ฉันเดินเข้ามา ขณะที่ นรัญิช คาตุณก็ก้าวเข้ามาในห้องนั้น เธอให้สลามก่อนพร้อมกับนั่งลง แล้วกล่าวแก่ฉันว่า :

“ท่านผู้หญิง นายของฉัน วันนี้สุขภาพของท่านเป็นอย่างไรบ้าง ?”

ฉันกล่าวตอบเธอไปว่า

“ไม่หรอก ท่านต่างหากที่เป็นท่านผู้หญิง นายของฉันและนายของบรรดาเครือญาติแห่งตระกูลนี้”

จากคำพูดดังกล่าวทำให้เธอตื่นตระหนกเล็กน้อย โดยพูดขึ้นว่า

“ท่านอา ท่านพูดอะไรกัน”

ฉันจึงบอกแก่เธอว่า

“ลูกสาวจำ คืนนี้อัลลอฮฺ (ช.บ.) จะประทานเด็กน้อยคนหนึ่งให้กับท่าน ซึ่งเขาจะเป็นนายของชาวโลกทั้งมวล”

แล้วเธอก็นั่งลงด้วยความกระตือรือร้น หลังมาซฮิชา และละศีลอดแล้ว

ฉันก็ได้เข้านอน เมื่อตักกลางดึก ฉันก็ลุกขึ้นเพื่อนมาชกกลางคืน ขณะนั้นเธอก็ยังคงหลับอยู่ จนฉันนมาซเสร็จ โดยที่ไม่มี

กลางบอกเหตุว่าจะมีเด็กน้อยออกมาจากครรภ์ของเธอ ฉันก็รีบกลับไปอีกพักหนึ่งแล้วตกใจตื่นขึ้นมา ก็ยังเห็นเธอหลับอยู่ฉันก็ลุกขึ้นไปทำงานมาซอีก พอถึงตอนนี้ก็เริ่มที่จะล่งเลแล้ว ทันใดนั้นเอง อะบูมุฮัมมัด สะฮัน อัชกะรี (อ) ก็เข้ามาตะโกนขึ้นว่า

“ท่านอา ไม่ต้องรีบร้อน กำหนดการใกล้เข้ามาแล้ว”

ฉันจึงเริ่มอ่านซูเราะฮฺ ชัจญ์ตะฮฺ และยาซีน บัดดลนั่นเอง นรัญิช คาตุณก็ตกใจตื่น ดูท่าทางวิตกกังวลมาก ฉันรีบวิ่งไปหาเธอ บอกกับเธอว่า

“อย่ากังวลไป นึกถึงอัลลอฮฺให้มาก ๆ ท่านรู้สึกอะไรบ้างอย่างไรไหม ? ”

เธอตอบว่า

“ใช่ ท่านอา”

ฉันจึงพูดต่อว่า

“เตรียมตัวให้พร้อมนะ สิ่งที่คุณบอกกับท่านกำลังจะเกิดขึ้น”

มันเป็นความลับสุดยอดเพื่ออัลลอฮฺ แม้กระทั่งมารดาของทารกน้อยก็เพิ่งจะรู้ตัว ‘ซุบฮานัลลอฮฺ’ สิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ

ท่านหญิงสะกิมะฮฺ (ร.ฎ.) เล่าต่อไปว่า :

จากนั้นไม่นาน เด็กน้อยก็ถือกำเนิดมา ฉันรีบวิ่งไปที่ห้องนั้น พบทารกน้อยอยู่ในสภาพ ‘ชะญะตะฮฺ’ อย่างนอนบ่นอม (ตามรายงานของบรรดาอิมามมะอฺศูมิน (อ)บอกให้เราทราบว่า บรรดาอิมามมะอฺศูมิน (อ) จะมีการกำเนิดบริสุทธิ์ที่แตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้สามารถหาอ่านได้จากตำราอ้างอิงทั่วไป) ฉันเข้าไปอุ้มเขามาไว้ในอ้อมกอด เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั่วสรรพางค์กาย

ท่านอิมามสะฮัน อัชกะรี (อ) เรียกฉันเข้ามา

“ท่านอา นำลูกของฉัน มาให้ฉัน”

แล้วฉันก็อุ้มทารกน้อยไปพบท่านอิมาม (อ) ท่าน (อ) รับมาไว้ในอ้อมกอด เอามือลูบไปที่ ตา หู และลำคอ พลางกล่าวว่า :

“โอ้ลูกรัก! พูดซิลูก”

ทารกน้อย ซึ่งก็คือ ‘มะฮฺดีที่ถูกสัญญาไว้’ ได้เอื้อนโอษฐ์ว่า :

“อัสซะดุดันลาอิลลาฮะฮิลลัลลอฮฺ วะฮฺตะฮฺ ลาชะรีกะละฮฺ วะอัสซะดุดันนะมุฮัมมัดันอัब्ดุลฮฺวะรอฮฺลุฮฺ...”

พร้อมกับเอ่ยชื่อ อิมามอะลี (อ) และบรรดาอิมามทั้ง 11 ท่าน

พี่น้องที่รักทุกท่าน มันไม่ยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจถึงที่มาของท่านอิมามมะฮฺดี (อ) ถ้าเข้าใจอัล-ฮะดีษที่ได้รายงานโดยตรงมาจากท่านศาสดา (อ) ที่เกี่ยวกับอิมามมะอฺศูมิน (อ) คุณลักษณะ และอำนาจของพวกเขาท่านนั้น และมีอิหม่ามที่มั่นคงต่อสิ่งเหล่านี้ เพราะอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺ (ช.บ.) ทรงประสงค์ ย่อมอุบัติขึ้นอย่างแน่นอน ☺